

# Masan High-Tech Materials tiếp tục được công nhận là "doanh nghiệp bền vững"

18:41 09/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Vừa qua, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (Masan High-Tech Materials) tiếp tục được xướng tên trong топ 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI 100) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.**

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Masan High-Tech Materials đạt danh hiệu này, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tích hợp các tiêu chuẩn bền vững vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương trình CSI 100 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD - VCCI), Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp tổ chức.



*Masan High-Tech Materials 7 năm liên tiếp được công nhận là "doanh nghiệp bền vững Việt Nam".*

Bộ chỉ số CSI năm 2024 bao gồm 153 chỉ số, chia thành 2 cấp độ là cơ bản (Core) và nâng cao (Advanced). Các doanh nghiệp được vinh danh như Masan High-Tech Materials, ngoài việc tuân thủ

pháp luật, còn chứng tỏ đã và đang thực hiện xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh nhằm đảm bảo các lợi ích lâu dài, bền vững cho các đối tác và các bên liên quan khác. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD - VCCI), Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp tổ chức.

Tổng Giám đốc Craig Bradshaw đánh giá cao những thay đổi cập nhật của chương trình CSI100 để có một đánh giá khách quan và toàn diện về các doanh nghiệp trong thời đại mới. Sự ghi nhận này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo và lan tỏa những giá trị bền vững, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng và môi trường.

### **Sản xuất khép kín, chìa khóa cho tăng trưởng xanh**

Là nhà sản xuất vật liệu công nghệ cao, Masan High-Tech Materials không ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất khép kín tại mỏ vonfram Núi Pháo cùng nhà máy chế biến sâu Vonfram tại Thái Nguyên để tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Công ty đã tạo ra sự khác biệt khi tiên phong triển khai mô hình 3R “giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế” trong hoạt động vận hành. 7,8 triệu m<sup>3</sup> nước thải được tái sử dụng cho sản xuất, chiếm 76,1% tổng lượng nước sử dụng. Tỷ lệ tái chế chất thải đạt hơn 80% tại nhà máy công nghệ cao.



*Masan High-Tech Materials tận dụng tới 7,8 triệu m<sup>3</sup> nước thải được tái sử dụng cho sản xuất, chiếm 76,1% tổng lượng nước sử dụng.*

Không dừng lại ở đó, Masan High-Tech Materials đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm xanh, được sử dụng trong các ngành năng lượng tái tạo, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp Vonfram toàn cầu.

### **Trách nhiệm xã hội và nền tảng quản trị hiệu quả**

Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường, Masan High-Tech Materials luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất tại tỉnh Thái Nguyên, Masan High-Tech Materials đã góp hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách nhà nước và dành 1 triệu USD cho các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.



Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng với ngân sách thường niên từ 3-4 tỷ đồng để hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sống người dân. Trong 2 năm liên tiếp 2023-2024, Công ty được tổ chức Great Place ToWork chứng nhận “Nơi làm việc tuyệt vời” nhờ những nỗ lực bền bỉ theo đuổi chiến lược lấy con người làm trọng tâm phát triển.



*Masan High-Tech Materials đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội,  
phát triển cộng đồng.*

Tích hợp ESG vào chiến lược phát triển cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn giúp Masan High-Tech Materials quản trị rủi ro tốt hơn. Yếu tố quản trị doanh nghiệp được đánh giá rất cao khi quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của công ty đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc đánh giá các quy trình quản trị.

**Kiên định với chiến lược phát triển bền vững**

Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường song hành cùng quản trị doanh nghiệp là những trụ cột mà Masan High-Tech Materials luôn ưu tiên cùng với hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng chuẩn mực ESG cao càng thể hiện doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và có giá trị nội tại cao.

7 năm liên tiếp được vinh danh tại Chương trình CSI100, Masan High-Tech Materials đã chứng minh rằng phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố định hình giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Với tầm nhìn dài hạn, Masan High-Tech Materials cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo, không ngừng cải tiến để tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng, môi trường và xã hội.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/masan-high-tech-materials-tiep-tuc-duoc-cong-nhan-la-doanh-nghiep-ben-vung>